

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๓(๗)/๒๕๖๗
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	
๑.๑ การขอเพิ่มวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๕.๕ และเอกสารแจกเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เอกสารเปลี่ยนแปลงบางส่วน ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๓๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ และ ระเบียบวาระที่ ๓.๓	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ การขอเพิ่มวาระ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๕.๕ และ รับทราบ เอกสารแจกเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เอกสารเปลี่ยนแปลงบางส่วน ระเบียบวาระที่ ๓.๑ หน้า ๓๕ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ และระเบียบวาระที่ ๓.๓
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไข รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม
๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	
๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๖)/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แก่ ๑) ประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รูปแบบและหลักเกณฑ์ การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การนำเสนอประกาศค่าธรรมเนียม การศึกษาฯ และ ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบันเทิง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒. รับทราบ การดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้ง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่..) พ.ศ.	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการ และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม ๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการทางกฎหมายต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ</p> <p>แก้ไขข้อความ หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้ “... สำนักบริหารกลยุทธ์ให้เป็นหน่วยงานอิสระ เป็นสำนักยุทธศาสตร์และแผน (Office of Strategy and Planning) เพื่อความคล่องตัวในการปรับทิศทาง (SDU: Directions) และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้”</p>
<p>๓.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปดำเนินการและเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม</p> <p>๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายต่อไป</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. หลักการและเหตุผล ขอให้เพิ่มเนื้อหา การปรับทิศทาง (SDU: Directions) และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีความคล่องตัวและมีความจำเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานอิสระ และภาระงานให้ชัดเจน</p> <p>๒. กรอบอัตรากำลังใหม่ มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น ควรระบุให้ชัดเจนเป็นการโอนย้ายจากหน่วยงาน หรือการคัดเลือกใหม่</p>
<p>๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา</p>	
<p>๔.๑ แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรเพิ่มข้อมูลประมาณการงบประมาณด้านการวิจัย เพื่อเห็นภาพรวมของงบประมาณที่ชัดเจน</p> <p>๒. เงินรายได้อื่นจากการดำเนินงานโครงการพิเศษต่าง ๆ นอกจากสมทบเป็นค่าก่อสร้าง ควรนำมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU: Directions)</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๓. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเฉพาะงบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง</p>
<p>๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คน และ ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ</p>
<p>๔.๓ การอนุมัติให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖๐ คน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน และประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๗ คน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>
<p>๔.๔ การปรับแผนรับนักศึกษาในรายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ (มคอ.๒) จากเดิมจำนวน ๒๐ คน ปรับเพิ่มเป็นจำนวน ๒๕ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และแนวทางการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาเกินแผนรับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ</p>
<p>๔.๕ การพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้</p> <p>๑. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) โดยวิธีปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย รับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๒. อาจารย์ ดร.ปณวัตร สันประโคน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) โดยวิธีปกติ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่ มหาวิทยาลัย รับผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์</p>
<p>๔.๖ การพิจารณาเทียบตำแหน่งรองศาสตราจารย์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>มติ ที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ การขอเทียบตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ กำหนด</p> <p>๒. อนุมัติ และให้อธิการบดีออกคำสั่ง แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ชนกพร จิตปัญญา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (๓๗๐๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ นำเสนอเพื่อทราบ</p>	
<p>๕.๑ สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษามือไทย เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในรูปแบบ Non-degree เพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้ และวัฒนธรรมอาหารกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๓ โครงการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ชื่นชมการดำเนินงานและควรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และขยายไปยังประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติม</p> <p>๒. ควรคำนึงถึงต้นทุนและกำไรจากการดำเนินงาน</p> <p>๓. ควรระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผู้เข้าอบรม ไม่เดินทางกลับประเทศ</p> <p>๔. ควรจัดทำรายละเอียดด้านงบประมาณการดำเนินงาน แต่ละโครงการ</p> <p>๕. อาจเชิญสภามหาวิทยาลัยพบปะพูดคุยกับผู้เข้าอบรม</p> <p>๖. ในอนาคตอาจมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น จึงควรศึกษารายละเอียดการจัดตั้ง International Student Center เพื่อให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๕.๓ รายงานความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ขอความร่วมมือส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอธิการบดี</p> <p>๒. การดำเนินการสรรหาอธิการบดีขอให้บันทึกรายละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งควรให้มีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมฟังการแถลงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการสรรหา</p>
<p>๕.๔ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ ได้แก่ นางสาวศิริพร โสทธิโกมล สังกัดสำนักบริหารกลยุทธ์</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>๕.๕ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</p>	
<p>๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔(๘)/๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๖.๒ เอกสารอื่น ๆ แจกเพิ่มเติม (เอกสารจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี) จำนวน ๖ เล่ม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจาะลึก Valentine's Day - SDU Barista Contest 2024 - SDU SMARTS#1 2024 - วิพากษ์หนังสือ Coffee Breaks : President's Storytellings จิบกาแฟเรื่อง : เรื่องเล่าจากอธิการบดี - Idea to Practices คิดนอกห้องเรียน - สวนดุสิต ๒๐๒๔ (บทความจากบุคลากร) 	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มหาวิทยาลัย ได้มีการรวบรวมแนวความคิดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม มีบรรทัดฐานในการดำเนินการและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต ๒. การดำเนินงานมีหลักการและวิธีการทางด้านวิชาการ รวมถึงความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมีความคิดนอกกรอบและความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงควรนำไปต่อยอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ ๓. ชื่นชมฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย ในการสร้างภาวะผู้นำทุกระดับขององค์กร ทำให้เกิดการดำเนินงานเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยเป็นจริงได้ ๔. กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรม SDU SMARTS เป็นกิจกรรมที่บุคลากรได้แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ จึงควรจัดอย่างต่อเนื่อง ๕. การพัฒนามูลค่าทางกระบวนการความคิด มีต้นแบบให้บุคลากรได้ศึกษาแนวทางและนำไปคิดวิเคราะห์ เพื่อไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านการเขียนที่เป็น การสะท้อนความคิดเห็นและสื่อสารไปยังผู้บริหาร ๖. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาคมสวนดุสิตมีส่วนร่วม และควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย ๗. ได้รับความรู้จากข้อมูลที่จดบันทึกไว้ ทำให้เห็นถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ดำเนินการแล้ว และสิ่งที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติตาม ทำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การติดตาม และการปรับปรุงพัฒนา เป็นต้น

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๖.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเยี่ยม การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากนางแพทริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม The Barn ชั้น ๑ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>



(ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย